

สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ภายหลังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องภัททิศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประเมินตามข้อเท็จจริง	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - อปท.ทุกแห่ง - ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง
๒	พิจารณาปรับมาตรการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละอำเภอ	- อำเภอทุกอำเภอ
๓	ทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เสนอการเปิดด่านตรวจทันที	- คณะทำงานด้าน ปฏิบัติการและกำกับ ติดตามฯ
๔	๔.๑ ใช้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบที่ได้จากระบบ Thai QM เร่งนำไปดำเนินการช่วยเหลือและรายงานผลให้ทราบ ๔.๒ รับผิดชอบและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องตู้ปันสุข	- คณะทำงานด้าน ติดตามผู้ได้รับ ผลกระทบและการ เยียวยาฯ
๕	นำข้อมูล ประเด็นที่น่าสนใจ มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องที่มีการกระทำผิดซ้ำบ่อยเพื่อเป็นการตักเตือนในวงกว้าง	- คณะทำงานด้านการ ประชาสัมพันธ์และ เสริมสร้างความรู้ฯ
๖	ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ ให้ละเอียดถี่ถ้วน เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และประมวลข้อมูล ประเมินความต้องการใช้งบประมาณ เพื่อเร่งนำมาจัดทำแผนการใช้งบประมาณเพิ่มต่อไป	- สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดระยอง
๗	โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ
๘	ประสานข้อมูลกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ขนส่งจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการส่งตัวแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศ	- สำนักงานจังหวัด ระยอง

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙	รายงานการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๐	รณรงค์การสร้างสุขอนามัยของประชาชนในจังหวัดระยอง โดยจัดทำเป็นโครงการและมอบหมายความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๑๑	การตอบข้อสอบถามของประชาชนของศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ Covid - 19 จังหวัดระยอง ให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัดอื่นๆ เช่น การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด มาตรการกักกันตัว เป็นต้น	- ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ Covid - 19 จังหวัดระยอง
๑๒	การจัดหาสถานที่ Local Quarantine ผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่านด่านทางน้ำซึ่งจังหวัดระยอง ได้แก่ ท่าเรือมาบตาพุด ให้เพียงพอด้วย	- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง